

Số: 02/BC-UBND

Hà Sơn, ngày 25 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình sản xuất, đời sống nhân dân Trước tết nguyên đán Nhâm Dần (đến ngày 25/01/2022)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 07/01/2022 của Chủ tịch UBND huyện Hà Trung; Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 13/01/2022 của UBND huyện Hà Trung về tổ chức đón tết và lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. UBND xã Hà Sơn báo cáo tình hình cụ thể như sau:

1. Tình hình đảm bảo cung cầu hàng hóa.

Các cửa hàng bán lẻ hàng hóa đã chuẩn bị tương đối đầy đủ nhiều mặt hàng thực phẩm phục vụ bán lẻ hàng hóa cho nhân dân nhân dịp tết nguyên đán. Về giá các loại hàng hóa nhìn chung ổn định, không có biến động nhiều.

2. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Bổ trí lực lượng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát an toàn giao thông, công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về việc cấm sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ sử dụng, đốt pháo nổ, tổ chức ký cam kết không sản xuất, mua bán vận chuyển, tàng trữ, sử dụng đốt pháo trước, trong sau tết.

Nhìn chung tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đảm bảo, không có hiện tượng vi phạm pháp luật nào xảy ra.

3. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cung cấp điện, VSAT thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Công tác an toàn giao thông: Phối hợp với công an huyện tổ chức kiểm tra, kiểm soát các phương tiện khi tham gia giao thông nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn giao thông, đến ngày 25/01/2022 trên địa bàn chưa xảy ra vụ tai nạn giao thông nào.

Chỉ đạo Công ty cổ phần kinh doanh điện kiểm tra, thay thế các đường điện, phát quang hành lang an toàn lưới điện, đảm bảo điện phục vụ nhân dân trong dịp tết.

Công tác VSTP, phòng dịch trên địa bàn: UBND xã đã thành lập đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân sử dụng, chế biến các

thực phẩm đảm bảo vệ sinh môi trường, do đó không có trường hợp ngộ độc thực phẩm nào xảy ra.

Chỉ đạo Trạm y tế hướng dẫn nhân dân làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh ở người, phân công người trực tại trạm để khám và chữa bệnh cho nhân dân trong mọi thời điểm.

Về công tác phòng chống dịch Covid-19: Tiếp tục công tác tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19, không để có dịch bệnh lây lan rộng. Tổ chức điều tra truy vết phân loại kịp thời F1, F2 liên quan đến các F0 để cách ly theo quy định, rà soát vận động số người chưa tiêm mũi 1 để tiêm phòng; rà soát tổng hợp số công dân đang làm ăn học tập tại các địa phương ngoài tỉnh báo cáo huyện theo quy định. Tuyên truyền, động viên công dân đang ở ngoài tỉnh không nên trở về xã khi không thật sự cần thiết; Theo dõi nắm chắc công dân từ vùng dịch trở về phải khai báo y tế, test nhanh và thực hiện các quy định phòng chống dịch.

4. Về công tác sản xuất.

UBND xã chỉ đạo các HTX hướng dẫn nhân dân chăm sóc diện tích lúa mới cấy. Hiện tại, nhân dân đã gieo cấy được 92% diện tích, trong đó diện tích cấy máy 106 ha. Đồng thời, hướng dẫn nhân dân các biện pháp kỹ thuật, gieo trồng ươm thả, chăm sóc, cho cây trồng vật nuôi, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Trước dịp tết không xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc và gia cầm. Công tác bảo vệ, chăm sóc và phòng chống cháy rừng được triển khai, thực hiện.

Xây dựng kế hoạch về công tác bảo vệ, chăm sóc và phòng chống cháy rừng và kế hoạch tết trồng cây. Theo kế hoạch ngày 07 tháng giêng tổ chức tết trồng cây tập trung tại khu vực đài tưởng niệm và các khu vực quy hoạch trồng cây.

5. Tổ chức tết cho các đối tượng gia đình chính sách và đối tượng bảo trợ xã hội.

Tình hình đời sống nhân dân đảm bảo, UBND xã đã có văn bản yêu cầu các thôn rà soát, nắm bắt các hộ có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ trong dịp tết.

Thực hiện tốt chế độ chính sách, cấp phát đầy đủ hàng quà tết của Nhà nước cho các đối tượng. Phối hợp UBND huyện tổ chức thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, người có công... Đồng thời xây dựng kế hoạch thăm hỏi động viên các gia đình thương binh liệt sĩ nhân dịp tết. Cụ thể, đã trao 133 suất quà của Trung ương trị giá 41.900.000 đồng cho đối tượng người có công, các cụ trên 100 tuổi; 215 suất quà của tỉnh Thanh Hóa cho đối tượng người có công và người cao tuổi trị giá 65.300.000 đồng. Quà của huyện = 6 suất trị giá 4.500.000 đồng cho đối tượng người có công, BTXH và trẻ em. Quà của xã cấp tiền quà tết cho cho 1 thương binh đặc biệt, quà tết cho Đảng viên 50 tuổi đảng trở lên, cho nguyên là lãnh đạo chủ chốt qua các thời kỳ với tổng số tiền cấp là 7.200.000 đồng.

6. Tình hình triển khai các hoạt động về văn hóa xã hội.

Triển khai kế hoạch trước trong và sau tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về truyền thống, văn hoá dân tộc, về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, phòng chống dịch bệnh, làm tốt công tác VSAT thực phẩm trong dịp Tết; hướng dẫn các thôn, các cơ quan, đơn vị, tuyên truyền “Mừng Đảng mừng xuân” trong dịp tết.

Tổ chức thăm hỏi tặng quà của Đảng Nhà nước đối với đối tượng người có công, gia đình chính sách, quan tâm đến đối tượng bảo trợ xã hội, Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi phù hợp trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tổ chức dọn vệ sinh cơ quan, đơn vị, đường làng ngõ xóm. Phát động nhân dân trồng cây tại các khu dân cư, công sở, trường học, khu danh lam. Hướng dẫn nhân dân làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh Covid-19; bố trí trực 24/24 giờ, để xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra, khám điều trị bệnh cho nhân dân trong dịp Tết.

Tổ chức nhân dân treo cờ tại gia đình, băng giôn, khẩu hiệu, giăng đèn kết hoa nơi công cộng tạo không khí vui tươi, phấn khởi trang trọng trong dịp tết.

Trên đây là tình hình thực hiện các nội dung chuẩn bị cho tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 đến ngày 25/01/2022 (tức 23/12/2021 âm lịch). UBND xã Hà Sơn báo cáo để UBND huyện Hà Trung nắm được làm cơ sở chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên (để b/c);
- Văn phòng UBND huyện (B/c);
- Lưu: VT, VPTK.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Định

